

Số: 2797 /SYT-TCCB
V/v trả lời phản ánh, kiến nghị
của người dân trên Hệ thống
kết nối người dân với chính
quyền tỉnh Cao Bằng.

Cao Bằng, ngày 15 tháng 6 năm 2022

Kính gửi: Công dân có ý kiến phản ánh trên Hệ thống
kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng.

Sở Y tế Cao Bằng nhận được ý kiến phản ánh, kiến nghị của công dân trên Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng với nội dung như sau:

“Khi nào thì các trạm y tế xã hoạt động như trước khi gộp xã

Tôi là người dân ở xã vùng cao huyện Thông Nông cũ. Trước bị thương do tai nạn muốn vào Trạm y tế xã sơ cứu nhưng không được vì trạm chuyển đi sang xã khác. Đành phải đi xuống bệnh viện huyện khá xa nên mất nhiều máu nên rất mệt. Thế gộp xã như vậy thấy rất khó khăn cho người dân chúng tôi. Đường xá xa xôi đặc biệt là ốm đau muốn sơ cứu cũng không có. Xem các cơ quan ban ngành đoàn thể cần nhắc để mang lại những điều lợi ích cho nhân dân hơn là gây khó khăn”

Sở Y tế Cao Bằng có ý kiến phúc đáp như sau:

Từ tháng 08/2020, thực hiện Nghị quyết số 864/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 và Nghị quyết số 897/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; Sở Y tế đã thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy y tế tại các huyện, xã sắp xếp đơn vị hành chính theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: nhập huyện Thông Nông vào huyện Hà Quảng, nhập huyện Trà Lĩnh vào huyện Trùng Khánh, nhập huyện Phục Hòa vào huyện Quảng Uyên thành huyện Quảng Hòa.

Trên cơ sở đó, sáp nhập y tế xã, phường, thị trấn: sắp xếp, tổ chức lại từ 199 trạm y tế xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh còn 161 trạm y tế xã, phường, thị trấn theo đơn vị hành chính mới.

Qua quá trình triển khai thực hiện và các Trạm y tế xã đi vào hoạt động sau khi sắp xếp, Sở Y tế cũng đã ghi nhận được một số phản ánh từ người dân liên quan đến việc tiếp cận với dịch vụ y tế tại trạm y tế xã sáp nhập.

Tuy nhiên, khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, không có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với việc sắp xếp trạm y tế cấp xã; Sở Y tế căn cứ các văn bản hiện hành về tổ chức trạm y tế xã, Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định tổ chức Y tế xã, phường, thị trấn được thành lập theo đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn và theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05/5/2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ (nay

mặc dù đã hết hiệu lực nhưng chưa có văn bản nào quy định khác); “Biên chế tối thiểu là 05 biên chế cho 01 trạm y tế xã, phường, thị trấn; đối với xã miền núi, hải đảo trên 5.000 dân: tăng 1.000 dân thì tăng thêm 01 biên chế cho trạm; tối đa không quá 10 biên chế/1 trạm”; do không có văn bản quy định tồn tại 02 trạm y tế/01 xã; trong khi theo quy định pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh thì trạm y tế muốn hoạt động phải có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; ***theo quy định pháp luật hiện nay, hình thức tổ chức của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tại cấp xã chỉ có trạm y tế, chưa có tên hình thức tổ chức khác***; điều kiện cấp giấy phép hoạt động đối với trạm y tế cấp xã đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, nhân sự (người chịu trách nhiệm chuyên môn phải đáp ứng các điều kiện sau đây là bác sĩ hoặc y sĩ có chứng chỉ hành nghề, có thời gian khám bệnh, chữa bệnh ít nhất là 54 tháng đối với bác sĩ và 45 tháng đối với y sĩ); trạm y tế sau khi được cấp giấy phép hoạt động phải có biển hiệu, thông tin cơ sở...; do vậy, trong thực tế, tại cấp xã chỉ cấp được giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh cho 01 trạm y tế.

Thực tế, ở một số trạm y tế tại đơn vị hành chính cấp xã có sáp nhập, người dân phải đến cơ sở trạm y tế để tiếp cận dịch vụ y tế, có nơi khoảng cách trở nên xa hơn trước khi sáp nhập do Cao Bằng là tỉnh miền núi, địa bàn rộng, địa hình không thuận lợi, chia cắt mạnh, giao thông còn nhiều hạn chế, có những trạm y tế khoảng cách khá xa gây khó khăn cho việc người dân tiếp cận cơ sở y tế cũng như hoạt động chuyên môn của nhân viên y tế.

Để giải quyết vướng mắc, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm y tế huyện tăng cường chỉ đạo Trạm y tế xã có sáp nhập đơn vị hành chính, phân công viên chức y tế làm việc tại trạm y tế sáp nhập để thực hiện tư vấn sức khỏe, tuyên truyền cho nhân dân trên địa bàn từng bước thích ứng với sự sắp xếp đơn vị hành chính.

Sở Y tế trân trọng ghi nhận những ý kiến góp ý của người dân đối với hệ thống y tế và mong muốn nhân dân đồng hành, chia sẻ cùng ngành y tế khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính; đồng thời trong thời gian chờ có những hướng dẫn, cơ chế mới của cấp có thẩm quyền, Sở Y tế đề nghị nhân dân chủ động, linh hoạt đến các cơ sở y tế để được khám, chữa bệnh kịp thời.

Trên đây là ý kiến của Sở Y tế trả lời phản ánh của người dân trên Hệ thống kết nối người dân với chính quyền tỉnh Cao Bằng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Giám đốc Sở Y tế;
- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở Y tế;
- Lưu: VT, TCCB.

GIÁM ĐỐC



Nông Tuấn Phong